

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา นายนิพนธ์ นาคเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลนาพญา พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนภาคราชการและ/ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการบริหารที่มี หน้าที่จัดทำแผน



## ๑. ประเภทหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

## ๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย นายนิพนธ์ นาคเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนภาคราชการและ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการบริหารที่มี หน้าที่จัดทำแผน

## ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การที่จะนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้น แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุม การดำเนินงาน ให้เป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการรวบรวมโครงการหรือกิจกรรมที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรืออาจมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ที่จะนำโครงการหรือกิจกรรมมาจัดทำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ซึ่งตามแผนดำเนินงานต้องกำหนดในส่วนของโครงการ เป้าหมาย ปริมาณ และการกำหนดห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการเป็นสองช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และช่วงที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาได้กำหนดห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการที่เหมาะสมแล้ว ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา พิจารณาในส่วนขอรายละเอียด เป้าหมาย ห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ในส่วนของผู้แทนประชาคมซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา มีความเห็นว่าตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้กำหนดห้วงระยะเวลาตามโครงการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นโครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาและบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ บางโครงการยังกำหนดห้วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการกำหนดห้วงระยะเวลาในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผู้แทนประชาคมให้ความเห็นว่าในห้วงระยะเวลาดังปีงบประมาณอาจยังไม่มียังงบประมาณเข้ามาหรือหน่วยงานอื่นๆ อาจไม่จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหากกำหนดห้วงระยะเวลาในต้นปีงบประมาณ งานพัสดุและทรัพย์สินอาจไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ และประเด็นที่ ๒ การกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นช่วงฤดูฝนอาจทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างได้ อาจทำให้การดำเนินการในสัญญาจ้างมีค่าปรับได้

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหาร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่รวบรวมจาก โครงการ และ กิจกรรมการพัฒนาต่างๆของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งโครงการ / กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ที่มาดำเนินการในพื้นที่ทำให้ ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาพญา ก่อให้เกิด ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน มีการประสานและบูรณาการ ทำงานกับหน่วยงานอื่นและ สามารถจำแนกรายละเอียด แผนงาน /โครงการ ในแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้การติดตามและ ประเมินผลแผนเมื่อสิ้น ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

#### **๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานเพื่อ ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่